
 หากใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวโรงพยาบาล
รามาธบิดี กค็งจะสังเกตกนัได้วา่..โรงพยาบาลรามาธบิดี
มีการปรับปรุงอาคารอยู่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการ
บริการรักษาพยาบาลที่มากขึ้นทุกปี ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
ศนูยก์ารแพทยส์ริกิติิ ์อาคารสมเดจ็พระเทพรตัน ์อาคาร
เรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียน
พยาบาลรามาธิบดี รวมไปถึงอาคารผู้ป่วยนอกและ
ปัจจุบันพยาบาล หรือท่ีชาวรามาฯ เรียกกันว่าอาคาร
ฉุกเฉินเกา่หรอือาคาร 4 อาคารนีม้ทีีม่าของการปรบัปรงุ
อาคารอย่างไร และมีจุดประสงค์สำาคัญในการปรับโฉม
ครั้งใหม่นี้อย่างไรบ้าง 
 คอลัมน์ Rama Today ฉบับนี้ มีบทสัมภาษณ์
ผู้บริหารคนสำาคัญที่จะมาอธิบายถึงการพลิกโฉมรูป
แบบการให้บริการของโรงพยาบาลกันค่ะ นั่นคือ รอง
ศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำานวย
การโรงพยาบาลรามาธิบดี

บทบาทของโรงพยาบาลรามาธิบดี

 รามาธบิดีมแีนวคดิในการผลกัดันศนูยค์วามเปน็
เลิศเพื่อลงรายละเอียดในการรักษาโรคแต่ละประเภท
ให้ชัดเจนและเป็นไปในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของคณะฯ ที่เน้นการรักษาผู้ป่วยในระดับ
ตติยภูมิ ยกตัวอย่างเช่น ศูนย์ความเป็นเลิศด้านมะเร็ง ที่
ได้รวบรวมกลุ่มแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงการจัดตั้งห้อง
แล็บเฉพาะทางอย่าง ธนาคารเนื้อเยื่อขึ้นมาเพื่อเสริม
ศักยภาพของการรักษาโรคประเภทนั้นๆ ให้ครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น รวมถึงยังเป็นการเตรียมพร้อมสำาหรับความ
ซับซ้อนของโรคที่อาจมีมากขึ้นในอนาคต 

รามาฯ 
ปรับโฉมใหม่!! 
รองรับการบริการรักษาพยาบาล

Rama
Today กองบรรณาธิการ



ระบบส่งต่อผู้ป่วย “ตติยภูมิ” 

 การมุ่งเน้นรักษาคนไข้ในระดับตติยภูมิน้ันจำาเป็น
ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ที่สอดคล้องกัน ทั้งในเร่ือง
บุคลากร สถานที่ องค์ความรู้ รวมถึงอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ และเราไม่ได้ให้ความสำาคัญเฉพาะการรักษาเพราะ
การบรกิารเพยีงอยา่งเดยีวไมส่ามารถตอบโจทยป์ญัหาของ
ประเทศได้จึงต้องส่งเสริมงานวิจัยควบคู่กันไปเพื่อให้การ
รักษาและการป้องกันสามารถทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงในทีน่ีห้มายรวมไปถงึการสรา้งคนเพือ่กระจายเขา้สู่พ้ืนที่
ตา่งๆ อยา่งทัว่ถงึ เมือ่สถานพยาบาลบุคลากรและเครือ่งมอื
กระจายอย่างทั่วถึง การส่งต่อคนไข้ก็จะทำาได้อย่างเหมาะ
สมกับขีดความสามารถที่แต่ละโรงพยาบาลรองรับได้

ปัญหาการบริการ

 ระบบสาธารณสขุของประเทศไทยมขีอ้ดตีรงท่ีทุก
คนสามารถใช้บริการด้านสาธารณสุขได้โดยมีสิทธิรองรับ
ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น สปสช. หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค 
ประกันสังคมสำาหรับพนักงานเอกชน รวมถึงสิทธิสำาหรับ
เจา้หน้าทีร่ฐั หรอืพนกังานรฐัวสิาหกจิ แตท่ัง้นีท้ัง้นัน้สถาน
พยาบาลต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ท่ัวประเทศยังไม่สามารถ
วางระบบการคัดกรองคนไข้ได้อย่างเหมาะสมทำาให้โรง
พยาบาลระดับ “ตติยภูมิ” อย่างรามาธิบดี มีปัญหากลาย
เป็นคอขวดเพราะคนไข้ถูกส่งต่อมามากจนเกินไป เมื่อ
มีคนไข้มากคุณภาพการบริการย่อมลดลง อย่างไรก็ตาม
ปัญหาเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยเป็นความเคยชินที่มีมานาน
เน่ืองจากเดิมทีแพทย์ทุกคนต่างมีอิสระในการส่งต่อคนไข้
และมักเลือกโรงพยาบาลทีต่นเองคุน้เคยหรอืจบการศกึษา
มา ดงันัน้กรแกไ้ขระบบดงักลา่วจงึไมใ่ชเ้รือ่งงา่ยและตอ้งใช้
เวลาพอสมควร

การบริหาร.....งานบริการ

 เม่ือคนไข้ถูกส่งมายังรามาธิบดีแล้ว เราต้องรับไว้
และไม่เคยปฏิบัติ โดยพยายามบริหารจัดการตามดำาริของ
กระทรวงสาธารณสุขท่ีมอบหมายให้เราเป็นศูนย์ประสานการ
ส่งต่อ ด้วยการเช่ือมโยงกับโรงพยาบาลเครือข่ายรวมถึงการ
จัดทำาเวชระเบียนออนไลน์และทำาการนัดหมายล่วงหน้าเพ่ือ
ลดปัญหาการนัดหมายคลาดเคล่ือน การมารอพบคุณหมอ
เป็นเวลานานๆ รวมถึงการมาหาคุณหมอแล้วไม่พบก็ถือเป็น
หน่ึงในวิธีท่ีจะช่วยลดปัญหาด้านการบริการของโรงพยาบาล
รามาธิบดี ประชาชนเองก็ไม่ต้องเสียเวลามากจนเกินไป

การจัดตั้งหน่วยงานย่อย

 เนื่องจากคณะฯ เป็นหน่วยงานขนาดใหญ่มี
บคุลากรถงึ 8,000 คน บวกกบัการบรกิารทีค่อ่นขา้งซบัซอ้น
ในหลายแขนง คณะบรหิารจงึมนีโยบายในการแบง่แยกการ
บริการเพ่ือใหเ้กดิความคล่องตัวและเปน็ท่ีมาของการกอ่ตัง้
ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ขึ้นมาเพื่อรักษาผู้ป่วย
นอกและเพื่อเป็นหอผู้ป่วยให้บริการพิเศษ เพราะปัจจุบัน
คณะฯ เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำาไร ภายใต้การกำากับของ
รัฐ ทำาให้เงินสนับสนุนที่ได้จากรัฐนั้นมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 
15 ดงันัน้ทางคณะฯ จงึจำาเปน็ตอ้งหารายไดจ้ากการบรกิาร
ประชาชนที่มีกำาลังจ่ายเพื่อนำาเงินมาสนับสนุนคณะแพทย์

ภาพอาคารผู้ป่วยนอกและปัจจุบันพยาบาล หรืออาคาร 4 
ก่อนทำาการปรับปรุงเพ่ือให้รองรับผู้ป่วยได้มากข้ึน



และสานต่อพันธกิจหลักอีก 2 ประการท้ังในด้านการศึกษาและ
การวิจัยศูนย์การแพทย์สิริกิต์ิ ก็เป็นอีกหน่ึงในหน่วยงานย่อยท่ีมุ่ง
เน้นความเป็นเลิศด้านหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการปลูกถ่าย
อวัยวะ ขณะเดียวกันในปี 2559-2560 ทางรามาธิบดี จะมีการจัด
ต้ังสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  ข้ึนท่ี อำาเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ เพ่ือพัฒนาการศึกษาในส่วนของนักเรียนแพทย์และ
พยาบาลในระดับปริญญาตรีพร้อมกันน้ันยังมีการให้บริการรักษา
คนไข้ในระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ เร่ิมต้นรองรับคนไข้จำานวน 100 
เตียง และจะขยายไปถึง 400 เตียงในอนาคตอันใกล้

การปรับปรุงครั้งใหญ่

 โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานเกือบ 
45 ป ีจงึถงึเวลาทีต่อ้งปรบัปรงุซอ่มแซมสิง่กอ่สรา้งซึง่นบัเปน็การ
เปลีย่นแปลงครัง้ใหญใ่นเชงิกายภาพ เพือ่ความสะดวกสบายและ
ความปลอดภัยของคนไข ้เริม่ตัง้แตอ่าคาร 1 อาคาร 4 และอาคาร 
3 รวมถึงการเพิ่มเติมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีความทันสมัยยิ่ง
ขึ้นเพราะเทคโนโลยีก็ถือเป็นสิ่งสำาคัญในการรักษาพยาบาลที่มี
ความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะใช้เวลาในการปรับปรุงทั้ง
ส้ินราว 2 ปี อย่างไรก็ตามประชาชนไม่ต้องกังวลเนื่องจากทาง 
โรงพยาบาลรามาธิบดีได้วางแผนการปรับปรุงโครงสร้างโดยแบ่ง
เป็น 2 ระยะโดยจะพยายามรักษาจุดบริการเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด 
แตอ่าจจะตดิขดัในเรือ่งของความสะดวกเนือ่งจากจำาเปน็ต้องโยก
ย้ายหน่วยบริการบางจุดไปยังส่วนอื่นๆ ของโรงพยาบาลอย่าง
ศูนย์สมเด็จพระเทพฯ คาดว่าในอีก 3 เดือนจะแล้วเสร็จในเฟส
แรก ต่อจากนั้นจะขยับไปยังอาคาร 3 รวมถึงการปรับปรุงหอผู้
ป่วยเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุง
ครั้งนี้โครงสร้างโดยรวมจะมีมาตรฐาน สะอาดและสะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้นส่งผลให้งานวิจัยและการบริการสามารถทำาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯที่ต้องการ
พัฒนาโรงพยาบาลสู่ระดับสากล

* ขอบคณุขอ้มลูการสมัภาษณจ์ากนติยสาร Hospital&Healthcare ปีท่ี 7 ฉบบัท่ี 70 เดอืนกรกฎาคม 2556 *

เงินทุนสำาหรับการพัฒนา

 งบประมาณท่ีต้องใชส้ำาหรับการปรับปรงุครัง้นีอ้ยูท่ี่
ประมาณ 500 ลา้นบาท ซึง่มาจากรายไดใ้นการรกัษาคนไข้
ที่มีกำาลังจ่าย ร่วมกับเงินสนับสนุนบางส่วนจากทางรัฐบาล
รวมถึงเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ 
ผมจึงอยากฝากไปถึงกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาว่าเงินทุกบาททุก
สตางค์ที่ท่านมอบให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ จะถูกนำาไปใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า โดยการสนับสนุนทั้ง 3 พันธกิจของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี มากไปกว่านั้นยังนำามาซึ่งคุณภาพ
การบริการทีเ่พ่ิมขึน้ทีส่่งผลไปถงึตัวทา่นเองและประชาชน
ทั่วประเทศ

ภาพอาคาร 4 ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงตัวอาคาร
และภูมิทัศน์โดยรอบ


